



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐
ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๙-๖๑๗๒

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันที ๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘ หน้า ๗ มูลค่าข่าว ๒๘๘,๕๕๘.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

“DHL” บ่มเพาะคนรุ่นใหม่

เปิดค่ายต้นกล้า

สู่โลกแห่งการทำงาน

อ่านหน้า 39

‘DHL’ บ่มเพาะคนรุ่นใหม่ เปิดค่ายต้นกล้าสู่โลกแห่งการทำงาน



จากปณิธานของ “ดีเอชแอล” ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ชั้นนำระดับโลก ที่มุ่งมั่นต่อการพัฒนาสังคม ท้องถิ่นไปพร้อม ๆ กับการสร้างโอกาส การจ้างงานให้เยาวชน อันถือเป็นรากฐาน สำคัญต่อการพัฒนาประเทศ จนเกิด เป็นแรงขับเคลื่อนให้ดีเอชแอลทั่วโลก สานต่อเจตนารมณ์ด้วยการจัดกิจกรรม ส่งเสริมให้เยาวชนเกิดศักยภาพ และ สร้างโอกาสการทำงานอย่างต่อเนื่อง

ซึ่งเหมือนกับ ดีเอชแอล ประเทศไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ บริษัท ดอยซ์ พอสต์ ดีเอชแอล ที่ร่วมสานต่อปณิธานที่มีมา อย่างยาวนาน ด้วยการริเริ่มโครงการ “ค่ายต้นกล้า พัฒนาเยาวชนสู่โลกการทำงาน” ภายใต้การร่วมมือของ 3 หน่วย ธุรกิจ ประกอบด้วย ดีเอชแอล เอ็กซ์เพรส, ดีเอชแอล ชัฟฟลายเชน และ ดีเอชแอล โกลเบิล พอร์วิลด์ดิง โดยมีวัตถุประสงค์ต้องการยกระดับ

ศักยภาพให้กับเยาวชนที่มีช่วงอายุ 15-25 ปี ได้เตรียมความพร้อมก่อน การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถหาเลี้ยงชีพได้ด้วยตนเองต่อไปในอนาคต การอบรมครั้งนี้ “ขวัญญารักษ์ เพ็ชรรัตน์” กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดีเอชแอล เอ็กซ์เพรส ประเทศไทย และ ภาคพื้นอินโดจีน บอกว่าเป็นความมุ่งมั่น ของดีเอชแอล ประเทศไทย ในการ



สนับสนุนและช่วยเหลือเยาวชนให้มีความพร้อมสู่โลกการทำงาน โดยเจาะกลุ่มเป้าหมายไปที่เยาวชนจากมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

“เพื่อให้เด็กและเยาวชนด้วยโอกาส

ในประเทศไทยได้รับการศึกษา และการจ้างงานที่ดีขึ้น ซึ่งเรามองว่าเด็กกลุ่มนี้ส่วนมีความรู้ความสามารถ และมีแรงผลักดันที่พร้อมจะได้รับการพัฒนาและต่อยอดความรู้ใหม่ ๆ เราจึงมีความยินดีที่จะส่งเสริม และพัฒนาพวกเขาเหล่านี้ให้มีโอกาสทำตามความฝัน และเติบโตไปเป็นพนักงาน นักธุรกิจ และผู้นำที่ประสบความสำเร็จในอนาคต”

“โดยผ่านการอบรม และการเรียนรู้จากกิจกรรมค่ายต้นกล้า ซึ่งจัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ผ่านมาได้รับการตอบรับจากเด็ก ๆ มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ เป็นอย่างดี จนเกิดการบอกเล่าจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องถึงความรู้ที่ได้รับจากโครงการ และผลสัมฤทธิ์หลังจบโครงการ มีการเก็บข้อมูลเด็กที่จบโครงการจากค่ายต้นกล้า ที่มีบุคลิกภาพดี มีความมั่นใจ เพื่อให้เขาสมัครงาน ที่สุดจึงส่งผลให้เด็กทุกคนมีงานทำ 100%”

สำหรับกิจกรรมปีนี้ “ชนัญญารักษ์” บอกว่าเรายังคงได้รับความสนใจจากเยาวชนจากมูลนิธิเด็กโสสะ ประเทศไทยฯ ทั้ง 5 แห่ง ได้แก่ หมู่บ้านเด็กโสสะบางปู สมุทรปราการฯ, สงขลา, หนองคาย, เชียงราย และภูเก็ต รวม 29 คน

“ทุกคนจะต้องผ่านการอบรมที่ครอบคลุมทั้งเรื่องแบบทดสอบทางบุคลิกภาพ และทัศนคติ รวมถึงการพัฒนาทางด้านภาษาอังกฤษ รวมทั้งการเพิ่มศักยภาพของตนเองในที่ทำงาน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสัมภาษณ์งาน และการสมัครงานอย่างมี

ประสิทธิภาพ”

“โดยรูปแบบการอบรมดังกล่าว ดีเอสแอลร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญที่มากประสบการณ์ด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา ประธานโครงการศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ และอาจารย์ประจำสังกัดบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ อัครินทร์ ภูทองกลม ผู้ฝึกสอนจากบริษัท Training2Goal จำกัด ทั้ง 2 ท่านจะเป็นวิทยากรหลักในการอบรมตลอด 3 วันนี้”

นอกจากกิจกรรมการอบรมด้านต่าง ๆ ดีเอสแอลยังให้ความสำคัญต่อการสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้อง ๆ เยาวชน ผ่านการพูดคุยเกี่ยวกับ “การพัฒนาคนคิดเพื่อความสำเร็จ” โดย “ทอม โคโรเนล” นักแข่งรถ

ชาวต่างชาติที่มีชื่อเสียงระดับโลก ซึ่งได้เดินทางมาประลองความเร็วในการแข่งขัน FIA World Touring Car Championship (WTCC) ที่จัดขึ้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ที่ผ่านมา

“ทอม” เริ่มต้นสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้อง ๆ โดยเปรียบเทียบการแข่งรถเป็นเสมือนการดำเนินชีวิต ที่ต้องอาศัยความเชื่อมั่นในตนเองเป็นแรงขับเคลื่อน เพราะต่อให้คู่แข่งมีแรงแข่งดีที่สุดในทีมงานสนับสนุนยอดเยี่ยมที่สุดก็ไม่สามารถการันตีถึงชัยชนะจากการประลองความเร็วในสนามได้ สำคัญที่สุดคือต้องมีความเชื่อมั่นในตนเอง ซึ่งถือเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญที่จะทำให้เราก้าวไปสู่ชัยชนะและความสำเร็จได้

“เมื่อเรามีความเชื่อมั่นในตนเองที่เข้มแข็งพอ เราจะสามารถก้าวผ่านความท้าทาย และอุปสรรคในชีวิตได้ทุกรูปแบบหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การที่ผมมีส่วนร่วมในการฝึกอบรมครั้งนี้จะช่วย

ประเทศไทยฯ สามารถสร้างความมั่นใจให้กับตนเอง เพื่อมุ่งสู่ชัยชนะภายใต้ความท้าทายที่ต้องเผชิญอย่างเข้มแข็ง”

กิจกรรมทั้งหมด “ชนัญญารักษ์” เน้นย้ำว่าดีเอสแอลตั้งใจหยิบยื่นโอกาสให้กับเยาวชนเกิดการพัฒนาสู่โลกการทำงาน และสร้างเสริมประสบการณ์อันเป็นการไม่เฉพาะศักยภาพและกำลังใจไปพร้อม ๆ กัน

“เพราะเรามองว่าต้นกล้าคือไม้อ่อนที่ต้องได้รับการรดน้ำ พรุนดิน ก่อเกิดเป็นไม้ใหญ่ที่แข็งแกร่งพร้อมแผ่กิ่งก้านใบที่สวยงาม ซึ่งความพร้อมทั้งหมดของไม้ใหญ่จะส่งผลต่อการเจริญเติบโตด้วยตนเอง เช่นเดียวกับสิ่งที่ดีเอสแอลพยายามส่งเสริมให้เยาวชนรู้จักการพัฒนาตนเอง โดยเราขอทำหน้าที่เป็นเสมือนพ่อแม่ที่ดูแลลูก และอยากให้ลูก ๆ มีอนาคตที่ดี โดยจะคอยส่งเสริม และสนับสนุน ผ่านการสร้างกำลังใจ และผลักดันให้เขาไปถึงจุดมุ่งหมายเร็วขึ้น”

จนนำไปสู่การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับเยาวชนไทยอย่างแท้จริง